



เรื่อง เรือนรัตนบรรพต



รายละเอียด

เรือนร้านค้านายทองทรัพย์ รัตนบรรพต ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 5 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรริมคลองสวนหมากตรงกับบ้านพะโป้ โดยมีคลองสวนหมากคั่นกลาง นายทองทรัพย์เป็นบุตรชายของพะโป้กับแม่ทองย้อย คหบดีชาวกะเหรี่ยง ผู้มาค้าไม้ในครองสวนหมาก เกิดในปีพุทธศักราช 2446 สันนิษฐานว่าจะสร้างบ้านหลังนี้ ราวปี 2465 บ้านหลังนี้จึงมีอายุราว 94 ปี นายทองทรัพย์ได้สมรสกับนางเนี้ยก้วย แซ่เฮง มีบุตรธิดา 4 คน จากคำบอกเล่าของนางรัตนา รัตนบรรพต (ทรัพย์นราธร) บุตรสาว ว่าพ่อทองทรัพย์เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดี จะไม่ทำให้ใครเสียใจ ไม่เจ้าชู้ ไม่ดื่มสุรา ชอบทำบุญ ท่านจะอบรมสั่งสอนลูกให้มีความขยันหมั่นเพียร เห็นใจผู้อื่นและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่าเสมอ นายทองทรัพย์ รัตนบรรพต เสียชีวิตเมื่อ ปี พ.ศ.2525 อายุ 80 ปี

ลักษณะสถาปัตยกรรม เรือนเป็นทรงปั้นหยา (สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีหลังคาเอนเข้าหาอกไถ่ทั้ง 4 ด้าน ไม่มีหน้าจั่ว เรียกว่า เรือนปั้นหยา (เปอร์เซีย บันหยา ว่าวัดตุ๊กที่เป็นหัตถ์ของเจ้าเซ็นประดิษฐานอยู่ในกะดีซึ่งมีลักษณะหลังคาเช่นนั้น) เรือนปั้นหยา เป็นเรือนไม้อิทธิพลยุโรป ในยุคล่าเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศส พระราชวังและบ้านเรือนขุนนางนิยมสร้างแบบยุโรป มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง หลังคาทุกด้านชนกันแบบพีระมิด ไม่มีหน้าจั่ว ถ้ามีหน้าจั่วจะกลายเป็นทรงมะนิลาผสมกับปั้นหยา มีทั้งแบบได้ตุนสูงและสองชั้น บ้านนายทองทรัพย์จะเป็นลักษณะสองชั้น เป็นเรือนที่ทำการค้าไม้ ติดต่อค้าขายได้ทั้งทางบกและทางน้ำ คือหน้าบ้านติดถนนหลังบ้านติด



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำคลองสวนหมาก ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 14 เมตร ในอดีตใช้เป็นเรือค้าขายและเป็นที่อยู่อาศัย ปัจจุบันใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว

บ้านหลังนี้สร้างโดยชาวจีน ใช้เวลาในการสร้าง 3 ปี ไม้ที่ใช้เป็นไม้สักคุณภาพดี การก่อสร้างฝีมือประณีต ไม้ไม่ด้วยกบมือทั้งหมด อาคารยังอยู่ในสภาพเดิม งดงามมาก ด้านหลังมีการดัดแปลง เพื่อเก็บไม้ นับว่านายทองทรัพย์ รัตนบรรพต มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม และยังรักษาไว้คงสภาพเดิม และนับว่ายังเป็นบ้านที่มีชีวิตน่าสนใจที่จะศึกษายิ่งนัก

คำสำคัญ : เรือโบราณ

ที่มา : สันติ อภัยราช. (2558). เรือโบราณกำแพงเพชร. กำแพงเพชร: ม.ป.ท.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2020-03-06

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1358&code_db=610007&code_type=01

The Office Of Academic Resource Information And Technology